

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013

TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI

Thân ái gửi: Đồng bào, đồng chí, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh!

Nhân dịp đón Xuân Quý Ty - 2013, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; các cụ phụ lão, các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh những tình cảm thắm thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2012, tuy vẫn chịu tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, thời tiết không thuận lợi nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; an sinh xã hội ngày càng được quan tâm; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2012 đã cơ bản được hoàn thành.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh; việc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được các cấp ủy Đảng tổ chức nghiêm túc, dân chủ, tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Chúng ta rất vui mừng đã khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Gia Lai – một công trình văn hoá, lịch sử có ý nghĩa chính trị rất to lớn. Những kết quả đó đã khích lệ, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh hăng hái, phấn đấu thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác để đưa tỉnh nhà vững bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chào đón Xuân Quý Ty - năm 2013, là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường cùng với những thành tựu đã đạt được, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2013 và những năm tiếp theo.

Với niềm tin đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi!

Chào thân ái !

